

Số: 37^B/BC-VHTT

Bù Đốp, ngày 05 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6
HĐND HUYỆN KHÓA V

Căn cứ Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 02/12/2022 của Hội đồng Nhân dân Huyện Bù Đốp về thống nhất nội dung, đối tượng chất vấn tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6 – HĐND huyện khóa V.

Phòng Văn hóa – Thông tin báo cáo làm rõ những nội dung chất vấn liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực do đơn vị phụ trách, cụ thể như sau:

A. ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG.

1. Nội dung chất vấn: Qua giám sát, khảo sát của Ban KTXH cho thấy hiện trạng các thiết chế giá trị văn hóa truyền thống cả vật thể và phi vật thể trên địa bàn huyện chưa được bảo tồn và phát huy đúng với tiềm năng sẵn có. Với trách nhiệm cơ quan tham mưu, phòng VHTT báo cáo rõ thực trạng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa? giải pháp bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương?

Trả lời: Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.; trong đó phòng VHTT được giao chủ trì tham mưu lĩnh vực này.

Qua triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của huyện thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, Tuy nhiên phòng VHTT cũng nghiêm túc nhìn nhận còn những mặt hạn chế như nhận định của Ban KTXH trong hoạt động giám sát đơn vị vào tháng 11 vừa qua để chủ động các giải pháp nâng cao hiệu quả nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Tại phiên chất vấn hôm nay, Phòng VHTT xin báo cáo rõ hơn về thực trạng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa thời gian qua và tham mưu các giải pháp trọng tâm thời gian tới đối với nhiệm vụ này, cụ thể như sau:

Trước hết, xin báo cáo về thực trạng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương thời gian qua.

+ Về giá trị văn hóa **Vật thể**: Trên địa bàn huyện hiện có 2 di tích được công nhận, bao gồm:

- *Di tích cấp Quốc gia*: Nhà bia tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. (Địa điểm thám sát ở Bù Đốp).

+ Năm Công nhận: Tháng 12/2021.

- + Địa điểm: Tọa lạc tại ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện.
- + Kinh phí xây dựng: 2,7 tỉ (Từ ngân sách huyện).
- *Di tích cấp Tỉnh*: Di tích Căn cứ Sở Nhỏ - Ban An ninh Bình Phước.
- + Năm công nhận: Tháng 4/2018.
- + Địa điểm: Tọa lạc tại ấp 8, xã Thanh Hòa.
- + Kinh phí xây dựng: Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

+ Về các giá trị văn hóa phi vật thể:

Trên địa bàn huyện hiện có các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện cần được bảo tồn và phát huy như: Lễ hội mừng lúa mới, tết Cholthomamthomay, múa lâm thôn của đồng bào Stiêng, khmer; múa cồng chiêng của đồng bào Stiêng, đàn ca tài tử của vùng Đông Nam bộ, đàn tính hát then của đồng bào phía bắc du nhập vào, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc và làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư tại địa phương.

+ Kết quả thực hiện đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

- *Việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện.*

Thực hiện Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và các chương trình, kế hoạch thực hiện 3 chương trình đột phá của Huyện ủy, UBND huyện; trong đó có các nội dung liên quan đến nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện. Thời gian qua phòng VH TT đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản thực hiện nội dung trên, cụ thể là:

- Tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện nội dung liên quan gồm: Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 21/11/2022 về đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái và các điểm di tích lịch sử; Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 22/11/2022 về xây dựng Nhà Trưng bày, lưu giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đây là những văn bản chỉ đạo của huyện cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển du lịch của huyện năm 2022 và giai đoạn đến năm 2025 để các cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng chủ động tham thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong các kế hoạch.

Bên cạnh đó đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phối hợp số 3355 ngày 15 tháng 12 năm 2021 giữa Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước và UBND huyện Bù Đốp về việc Tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm thăm sát ở huyện Bù Đốp, góp phần tổ chức thành công lễ công bố xếp hạng di tích vào ngày 29/12/2021.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn di tích và phát huy các giá trị văn hóa được tiến hành song song với các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu di tích.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện chủ yếu lồng ghép trong các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, hoạt động thăm và dâng hương tưởng niệm của các đoàn công tác đến làm việc với huyện, đặc biệt là hoạt động giáo dục truyền thống của thanh niên tại các điểm di tích đã thu hút sự quan tâm của các ngành, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.

Song song đó là các hoạt động tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, qua mạng xã hội cũng đã được vận dụng. Đặc biệt phòng VHHT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đài TT-TH huyện hoàn thành phim tư liệu về cuộc thám sát của Ponpot năm 1978 trên địa bàn 2 xã Phước Thiện và Thiện Hưng để trình chiếu và tuyên truyền tại nhà bia tưởng niệm. Trong năm 2022, Đài TT-TH huyện đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước hợp tác xây dựng Video Clip tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch gắn với giới thiệu, quảng bá các di tích, các đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện (Clip sẽ hoàn thành trong năm 2022). Hoạt động này kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng lan tỏa thông tin tuyên truyền quảng bá về vùng đất, con người, tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội gắn với du lịch và công tác bảo tồn các giá trị di sản trên địa bàn huyện những năm tiếp theo.

+ Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo phòng VHHT phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện như: Phòng Kinh tế - hạ tầng, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Ban quản lý dự án, Phòng Tài nguyên - Môi trường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện đối với nhiệm vụ trên, đặc biệt là tham mưu phương án, tiến hành các bước thực hiện quy trình đầu tư, xây dựng, quy hoạch, khoanh vùng, cắm mốc; Phối hợp với ngành dọc trực tiếp và UBND các xã có di tích trên địa bàn quản lý triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp, xây dựng các biển chỉ dẫn, giới thiệu về di tích, thành lập và hướng dẫn hoạt động của Ban quản lý di tích tại địa phương...

Cùng với đó là tham mưu việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; theo đó Phòng đã tham mưu huyện tạo điều kiện hỗ trợ công cụ, trang phục để duy trì hoạt động một số CLB như: đàn tính, hát then áp Sóc, xã Tân Tiến được hỗ trợ 9 cây đàn tính; các đội múa Lâm thôn áp Sóc Nê - Tân Tiến, đội múa Cồng chiêng xã Thiện Hưng, Thanh Hòa được hỗ trợ trang phục biểu diễn...

2. Những Khó khăn, hạn chế trong hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thời gian qua.

- Hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn chưa được chú trọng nhiều, kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý và bảo tồn các giá trị văn hóa của đội ngũ cán bộ chuyên môn thuộc lĩnh vực này từ huyện đến xã chưa cao.

- Chưa khai thác tốt giá trị văn hóa các di tích trên địa bàn trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, du lịch.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về văn hóa thời gian qua chủ yếu ở các mảng thể thao, gia đình, văn nghệ, công nghệ thông tin, chưa có hoạt động tập huấn chuyên môn lĩnh vực bảo tồn các giá trị văn hóa.

- Nguồn lực ngân sách đảm bảo cho nhiệm vụ này còn hạn hẹp nên quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn.

- Chưa có nhân sự thực hiện công tác hướng dẫn thuyết minh khi du khách đến thăm, viếng nhà bia tưởng niệm Nạn nhân sát hại, nên ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền quảng bá về di tích

Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này của cơ quan chuyên môn (phòng VH TT) còn chậm, chưa hiệu quả.

- Nhận thức về các giá trị văn hóa và ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và trong cộng đồng dân cư chưa cao.

- Công tác tuyên truyền giáo dục về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn chưa được chú trọng nhiều.

Nguyên nhân khách quan:

- Việc phân bổ các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ trên còn hạn hẹp.

- Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên của các ngành hữu quan và UBND các xã, thị trấn chưa chủ động.

- Công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ tham mưu thực hiện công tác trên từ huyện đến cơ sở chưa được quan tâm.

Giải pháp trong thời gian tới:

Từ những mặt hạn chế, nguyên nhân hạn chế nêu trên, để công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện đạt kết quả thiết thực hơn trong thời gian tới. Với trách nhiệm của cơ quan tham mưu chính trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ này, phòng VH TT sẽ tập trung tham mưu tốt những trọng tâm sau:

Thứ nhất, chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện đối với nội dung liên quan.

Thứ hai, tăng cường đẩy mạnh các hình thức thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt động quảng bá, giới thiệu các di sản, các giá trị văn hóa, đặc trưng văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Thứ ba, chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của UBND huyện chỉ đạo đối với nhiệm vụ trên.

Thứ tư, chủ động phối hợp với sở VH TTDL, Bảo tàng tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án huyện triển khai đảm bảo quy trình, thủ tục, phương án, nguồn lực đầu tư xây dựng cột mốc thuộc điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Phương thiện và xây dựng nhà trưng bày, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Thứ năm, Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ngành liên quan triển khai kế hoạch sưu tầm, bảo tồn lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là các loại hình, sản phẩm văn hóa có nguy cơ mai một, thất truyền để ghi danh vào danh mục văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện.

Thứ sáu, Tham mưu UBND huyện tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc trên địa bàn huyện theo nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao phù hợp để phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong huyện.

B. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ:

1. Nội dung chất vấn: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND huyện về việc thông qua danh mục đầu tư công thực hiện lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như tiến độ thực hiện, việc lựa chọn cơ quan làm chủ đầu tư:

Trả lời:

Chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, khó, liên quan đến tiếp cận và ứng công nghệ thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ trên môi trường điện tử. Do đó trong quá trình tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và BCĐ chuyển đổi số cấp huyện, Phòng VH TT vừa nghiên cứu học hỏi, vừa tham mưu đề xuất thận trọng nên còn một số nhiệm vụ chậm tiến độ thời gian và bộc lộ một số khó khăn hạn chế; Trong đó có những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về việc thông qua danh mục đầu tư công thực hiện lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Sau khi HĐND huyện biểu quyết thông qua Nghị quyết 07, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022.

Tại Quyết định này, Phòng Văn hóa – Thông tin được giao vốn đầu tư công năm 2022 là 3 tỷ đồng. Số vốn được giao vượt so với tổng cộng từ các danh mục được giao tại Phụ lục Nghị quyết 07 trong năm 2022.

Phòng Văn hóa – Thông tin đã chủ động báo cáo tổng số vốn được giao để thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2022 cho thường Trục Huyện ủy và UBND huyện.

Đến ngày 31/8/2022 Phòng Văn hóa – Thông tin nhận được Kết luận số 234-TBKL/HU của Thường trực Huyện ủy tại phiên họp ngày 31/8/2022, trong đó có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và UBND huyện đối với một số nội dung đề xuất chỉnh trang hội trường huyện. Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đã lập Tờ trình số 15/TTr-VHTT ngày 12/9/2022 về việc xin thuận chủ trương triển khai các hạng mục đầu tư thuộc dự án chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025.

UBND huyện đã chấp thuận chủ trương tại Công văn số 2040/UBND-VX ngày 26/9/2022 của UBND huyện về việc thuận chủ trương triển khai các hạng mục đầu tư thuộc dự án chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, Phòng đã tiến hành khảo sát, lập Tờ trình trình đề nghị phê duyệt Báo cáo xin chủ trương đầu tư gửi Phòng TC-KH đề nghị xem xét thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, Nội dung danh mục đầu tư giao Phòng VHTT trùng với nội dung giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 07.

Để kịp thời tháo gỡ, Phòng VHTT đã báo cáo UBND huyện tại cuộc họp Chiều ngày 31/10 và được UBND huyện thống nhất để Phòng VHTT tiếp tục làm chủ đầu tư; Đồng thời, Phòng VHTT đã phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng TCKH tham mưu UBND huyện xin ý kiến Thường trực HĐND huyện về việc xin điều chỉnh đơn vị chủ đầu tư và được Thường trực HĐND huyện thống nhất thông qua tại Công văn số 47/HĐND ngày 29/11/2022.

Đến nay, Phòng VHTT đã hoàn thành các Tờ trình và báo cáo trình Phòng TCKH xem xét, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Về sự chậm tiến độ trong thực hiện kế hoạch

Việc tham mưu cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 84, 85 của UBND huyện đề ra trong năm 2022 đến hiện tại đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn đầu tư công 3 tỷ giao cho Phòng VHTT triển khai còn trùng với nội dung giao Văn phòng HĐND-UBND huyện làm chủ thể chưa hoàn thành. Hiện Phòng VHTT tiếp tục phối hợp với phòng TCKH và Văn phòng HĐND-UBND thống nhất tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện, dự kiến hoàn thành trước 31/01/2022.

3. Về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân.

Trong năm 2022, Phòng VHTT tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện tại phòng VHTT đã phối hợp với Sở TTTT và các đơn vị liên quan hoàn thành 14 lớp/1000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia, đảm bảo theo kế hoạch.

Việc triển khai tuyên truyền về chuyển đổi số ra người dân được tiến hành đồng thời qua nhiều kênh; trong đó, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã thực hiện 65 tin bài liên quan đến chuyển đổi số, mở chuyên đề chuyển đổi số phát sóng được 20 đợt, mỗi đợt trên 10 phút để thông tin tuyên truyền đến người dân. Bên cạnh đó các xã, thị trấn sau khi được tập huấn về chuyển đổi số đã chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tuyên truyền chuyển đổi số đến người dân với hàng ngàn lượt người dân được trực tiếp tiếp cận kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số. Tuy nhiên do đây là nhiệm vụ mới và khó như đã trình bày, thêm vào đó do là huyện biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống nên trình độ nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin không đều nên gặp khó khăn nhất định trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với nhiệm vụ này thời gian qua.

4. Một số khó khăn, vướng mắc gặp phải trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số:

- Hệ thống Cơ sở dữ liệu, đường truyền chưa ổn định, ảnh hưởng đến công tác làm sạch DLDC theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống” thuộc Đề án 06; cũng như việc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ – Trả kết quả và thanh toán trực tuyến theo cơ chế một cửa điện tử, một cửa liên thông. Các hệ thống quản lý hành chính, dịch vụ công ích trên môi trường mạng hiện nay vẫn chưa đồng bộ, chưa liên thông, đa số thủ tục vẫn thực hiện độc lập, khi liên hệ các công tác liên quan lẫn nhau mặc dù đã có hồ sơ điện tử tuy nhiên vẫn bắt buộc cung cấp thêm văn bản giấy.

- Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước ban hành chậm làm ảnh hưởng đến kết quả triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó có một số chỉ số đánh giá liên quan đến các đơn vị cung cấp dịch vụ và ngành dọc không thuộc huyện quản lý trực tiếp. Rất khó khăn trong công tác phối hợp, thu thập và xử lý thông tin.

- Trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hiểu biết và kỹ năng công nghệ thông tin trong một bộ phận nhân dân còn thấp, tỷ lệ phủ sóng mạng internet, tỷ lệ người dân sử dụng thiết bị thông minh còn thấp nên ảnh hưởng đến việc đăng ký tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến.

- Công tác phối hợp của các cơ quan liên quan trực tiếp đến công tác chuyển đổi số với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số còn hạn chế. Đặc biệt đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và bưu chính công ích. Thêm vào đó một số đơn vị còn có tâm lý cho rằng Chuyển đổi số là nhiệm vụ của cơ quan Thường trực BCD nên chưa chỉ đạo quyết liệt và phối hợp hiệu quả.

5. Một số giải pháp để đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện theo lộ trình đã đề ra:

5.1. Tham mưu xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 theo bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại

Quyết định 1787/QĐ-UBND ngày 28/9/2022; đồng thời, đề nghị bổ sung nội dung “Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước” vào chương trình giám sát của HĐND huyện.

5.2. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu lĩnh vực trên; chủ động hoạt động truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch 193/KH-UBND về phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn huyện huyện Bù Đốp.

5.3. Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực CNTT qua việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức, tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và mở rộng tuyên truyền sâu rộng trong các doanh nghiệp và người dân về tầm quan trọng, tác dụng chuyển đổi số trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và chủ động hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

5.4. Chỉ đạo rà soát thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lĩnh vực, mô hình ưu tiên chuyển đổi số đã xác định hàng năm và cả giai đoạn để kịp thời xây dựng các giải pháp, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện.

5.5. Tham mưu phân bổ hợp lý nguồn lực từ ngân sách huyện đảm bảo thực hiện chuyển đổi số cho từng năm và giai đoạn đến năm 2025; đồng thời tận dụng, sử dụng hiệu quả các nguồn thụ hưởng từ ngân sách tỉnh, các nguồn xã hội hóa trong thúc đẩy chuyển đổi số.

5.6. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tại các cơ quan, đơn vị trong huyện, tiến hành sơ, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để đảm bảo chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên đây là báo cáo trả lời nội dung chất vấn liên quan đến nhiệm vụ của phòng Văn hóa – Thông tin theo Thông báo số 30/TB-HĐND huyện.

Nơi nhận:

- TTHU,
- TTHĐND, UBND huyện;
- Lưu.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Minh Kha